

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

หมายรั้งจักผิด

วัดป่าภูสิงห์โหมถวายทองคำเพื่อชาติของเรา ๑ กิโล ๘ บาท ๒๔ สตางค์ ดอลลาร์
๗๐ ดอลลาร์ เงินไทย ๔ หมื่นบาท

วันที่ ๒๙ เทศน์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก พอวันที่ ๓๐ ออกเดินทาง มั่นระโยง
ระยางกันไปเรื่อย มาไม่ค่อยมีเวลานะ เรามาในเรื่องใหญ่ก็คือพวกจ่าย อะไรมาตกค้าง
อยู่กับเราหมด เวลาเราไปแล้วอะไรมาตกค้างที่นี้ รอจนกระทั่งเรากลับมาถึงเคลียร์ พอ
เคลียร์เสร็จ สมมุติจะไปที่ไหนต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วออกเดินทาง กลับมานี้ก็
เริ่มแล้วนี่ เรื่องของตกมา ๆ ส่วนมากก็เครื่องมือแพทย์ ๆ ทั้งนี้ เมื่อเข้าก็มาบอกแล้ว
เครื่องดมยาสลบ โรงพยาบาลห้วยเม็ก ๖ แสน ฟังซิ ไม่ใช่หกบาทหกสตางค์นะ ๖ แสน
ได้ยีนรายเดียวก็ขึ้น ๖ แสนแล้ว ยังไม่ได้ทราบรายอื่น ๆ อันนี้ก็ทางกาฬสินธุ์ ให้มาก
อำเภอนี้ ที่ไหนจำเป็นจริง ๆ แล้วเราจะพยายามช่วยเต็มที่ ที่พออุพอโลกันไปก็ให้ดู
กันไป ที่ไหนที่จำเป็นจริง ๆ เราก็ให้เป็นกรณีพิเศษ ๆ

แม้แต่จังหวัดหนองบัวลำภูนี่ก็เป็นจังหวัด แต่ไปตั้งโรงพยาบาลใหม่ยกฐานะ
เป็นจังหวัด ขาดแคลนอะไรมากมาย เราก็ไปช่วยเต็มเหนี่ยวเลย แต่ก่อนก็ช่วย เวลา
เป็นอำเภอก็ช่วยทางอำเภอ เวลานี้ยกระดับขึ้นเป็นจังหวัด โรงพยาบาลก็ต้องยกระดับ
เป็นโรงพยาบาลจังหวัด ที่นี้เครื่องมือเครื่องมือไม่พอ ทางโน้นก็มาหาเรา เราก็ติดตาม
ไปดู ๆ ช่วยที่จำเป็น ๆ เราไปเห็นรถโรงพยาบาลจอดเป็นแถว พอลงรถบัสเราก็เดินดู
รถ ทางโรงพยาบาลไม่ทราบแหละ พอดูเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปบอกให้รถแอมบูแลนซ์
คันหนึ่งเลย ทางโน้นไม่ได้ขออนะ อย่างนั้นแล้วจำเป็นที่ไหนไม่ต้องขอ ให้เลย เพราะ
มองดูสภาพของรถก็รู้ นี่เราก็เคยให้คันหนึ่งตั้งแต่เป็นอำเภอ รถแอมบูแลนซ์เหมือน
กัน เป็นจังหวัดนี้ก็ให้อีกคันหนึ่ง ช่วยอย่างนั้นตลอดเวลา

มานี้ก็จะจ่ายอะไรต่ออะไร สร้างโรงร่ำโรงเรียน สร้างตึกโรงพยาบาลอะไร ๆ
หลายหลังด้วยนะไม่ใช่เล่น เดียวนี้ยังเยอะนะทางโรงพยาบาลก็ดี ทางโรงเรียนก็ดี มา
ขอ เราต้องได้พักเอาไว้ ๆ แล้วค่อยช่วยเท่าที่เรามีกำลังมากน้อย ระยะเวลาพักไว้ทั้งโรงร่ำ
โรงเรียนทั้งโรงพยาบาล พักเอาไว้ ๆ แล้วช่วยเรื่อย ๆ ไป จะทำยังไงความจนตรอกจน
มูมอยู่ที่ไหนจนได้ทั้งนั้น ถ้าลองกองทุกซ้ได้บับที่ไหนจนตรอกทั้งนั้นคนเรา จึงต้องได้
ช่วยกัน ระบายคลายทุกซ้ช่วยกัน คือด้วยการช่วยเหลือเฉลี่ยเผื่อแผ่กัน

พอพูดอย่างนี้ก็ทำให้คิดย้อนหลังที่สวนแสงธรรม อันนี้คนทุกซ้คนจนแถวนั้นมา
เยอะนะ ตอนเช้าก็มารับอาหารเศษ เขาจัด ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว วันหนึ่งมาเป็นร้อย ๆ

เกือบสามร้อย แจกให้ทั่วถึงกัน เพราะอาหารเขามาจิ้งห็นพะเนินเทินทึก จตุปัจจัย ไทยทานควรจะแยกทางไหน ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้จำเป็น ๆ แยกอย่างนั้นเป็นประจำ จวนจะมานี้เราสั่งเลย ให้เขาไปตรวจดูโกดังที่เขามาถวายอะไรต่ออะไร ให้แยกแยะให้ เรียบร้อย ทางสำนักฝ่ายผู้หญิงเขาพักภาวนาอยู่คนละฟากถนน ให้แยกแยะไปทางโน้น เพียงพอแล้ว ทีนี้แยกไว้สำหรับสำนักสวนแสงธรรม ผู้รักษามีอยู่นั้น ให้แยกไว้ นอกนั้น ให้ออกให้หมดบอกงั้นเลยนะ คือขนออกให้หมด แล้วจัดแจงแจกทาน ๆ ฟาดเป็นวัน สองวันนะ ของขนออกมาให้ทานหมดเลย

ทางอุดรฯ เราห้ามเด็ดขาดไม่ให้เอามา คนทุกข์คนจนมีอยู่ทั่วไป เราจะทำ ประโยชน์ให้โลก ที่ไหนจำเป็นช่วยตลอดเลย จึงห้าม บอกว่าเด็ดขาดนะทางอุดรฯ นี้ เตี้ยมันจะส่งมาอุดรฯ ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ถ้าส่งมาอุดรฯ ก็ขายหน้าผู้ว่าฯ ซี แล้ว ขายหน้าหลวงตาบัวอีก ไปโน้นไม่พอยังแยกมาอีก โอ้ย ขายหน้าไม่เอา แจกเสร็จเรียบ ร้อยแล้วก็มา เราพูดจริง ๆ เราทำประโยชน์ให้โลกสุดหัวใจเรา สุดหัวใจเลยในชาตินี้เรา บอกตรง ๆ เลย เราช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางไปเลย ไปที่ไหน ๆ เป็น อย่างนั้นทั้งนั้นแหละ อย่างที่ว่านี่ไปที่ไหนแจกเรื่อย ๆ ได้ที่ไหน โละ ๆ แจกไปหมด เป็นประจำ

นี่ก็กำลังช่วยโลก ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกันนะ ชาติไทยเรานี้ถ้า ไม่มีใครช่วยไม่มีใครเหลียวแลมีแต่การทำลายอย่างเดียวจมนั่น ๆ เขียนใบจมไว้เลย บนหัวเรานั้นแหละ จะไปเขียนใบจมบนหัวใคร บนหัวพวกเราที่ไม่เอาไหน ปล่อยให้ ชาติของตัวล่มจมน ความไม่เอาไหนไม่ใช่เล่นนะ ให้ระวัง ถ้าชาติศาสนารวมตัวกันยก ชาติไทยเราไม่ได้แล้วอย่าหวังว่างั้นเลย ให้จำคำนี้อีกนะ ให้เข้มแข็งทุกคน ชาติกับ ศาสนาเป็นมือซ้ายมือขวา อุ้มได้ชาติไทยเรา ถ้าจากนี้แล้วจมนได้ไม่สงสัยเหมือนกัน

นี่เราเห็นความเดือดร้อนทุกชั้น จะล่มจมนของพี่น้องชาวไทยเรา เราก็อยู่ใน ท่ามกลางของเมืองไทย จะว่าเป็นใครก็ไม่รู้แหละ ว่าเป็นพระก็พระเมืองไทย ว่าเป็น หลวงตาบัวก็หลวงตาบัวเมืองไทย แม้แต่หมูแต่หมาไอ้ปุกก็ก็หมาไทยทั้งนั้นเข้าใจไหม เราไม่ได้ย่อหย่อนคำว่าเป็นไทย เราจะอ่อนข้อได้ยังไง ต้องแข็งแกร่งซิ ถึงเวลาจริงต้อง จริงทุกอย่าง ถึงเวลาเล่นมันหากเป็นของมันเองแหละเรื่องเล่นนั้นนะ ไม่ต้องบอก มัน จับทางเราไว้อยู่แล้วเรื่องเล่น ไม่มีทางก็ตามมันก็จับชายผ้าไว้คอยกระตุก พาไปเที่ยว ไปเล่นไปเตร็ดเตร่แล้วทำลายตัวเองและชาติบ้านเมือง อันนี้มันเตรียมพร้อมตลอด เวลา ใครมีทางไหม ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้มันมาจับทางไว้แล้วเหอ มันจะกระตุกลง เพราะ ฉะนั้นเราจึงต้องฝืนมันอย่างเต็มที่ ๆ เพื่อช่วยชาติไทยของเราเวลานี้

ทุกคนให้มีความประหัตมธยัสถ์ อย่าลืมนื้อลืมตัว นี่ต้นเหตุมาจากเราแต่ละคน ๆ ให้ต่างคนต่างประหัตมธยัสถ์ ต่างคนต่างอุ้ม ถ้าต่างคนต่างฟุ้งเพื่อเห่อเหิมต่างคนต่างทำลาย ส่วนย่อยทำลายส่วนใหญ่ทำลาย สุดท้ายมันก็จมใต้เมืองไทย ที่นี้เวลาจมได้ก็ส่งเสริม ส่วนใหญ่ส่งเสริมทำไมจะไม่ขึ้นวะ ต้องขึ้น จะหนีหลักธรรมชาติความจริงไปไม่ได้แหละ ความจริงนี่คือหลักธรรม ให้ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราที่ตะเกียกตะกายนี้ก็เพื่อชาติบ้านเมือง ก็เราประกาศลั่นมาอยู่แล้วนี่ เราไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเราบอก เท้าเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีในหัวใจ เราตัดออกหมดแล้ว เรื่องสมมุติเนี่ย สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาติดข้องในหัวใจเรา ตัดออกหมด เหลือแต่ความเมตตาตาสงสารครอบโลกธาตุว่ำนั่นเลย ไปที่ไหนจึงมีแต่ความเมตตาตาสงสาร

ใครจะตีจะชัวกับเราอะไร ๆ เราไม่สนใจ เรื่องนั้นเป็นเรื่องสกปรกโสम्म เรื่องสัวมเรื่องถานเอามายุงอะไรกับธรรม ธรรมเลิศเลอที่สุดแล้ว ไม่ยุงอะไร เราไม่เป็นภัยเป็นเวรกับใคร ไม่มีคำว่าแพ้วชนะว่าได้ว่าเสียกับใคร มีแต่ความเมตตาครอบตลอดเวลา เราทำงานของเราอย่างนี้ตลอด เพราะฉะนั้นถึงได้ดูเออะละซี เมื่อวานนี้เขามาถามถึงเรื่องราวอะไร ยาพิษยาแพ็ด เขามาวางยาพิษเป็นเพียงบุคคลเดียว ๆ เราวางยาพิษใส่ตัวของเรายังคำ ๆ ไม่ได้ดูกันบ้างหรือยาพิษ ความผิดของเรานั้นแหละเป็นยาพิษสังหารเรา พวกนี้รู้เสียซี

เขามาวางยาพิษรายหนึ่งเท่านั้นเสียงลั่นทั่วประเทศไทย ประเทศไทยทั้งประเทศมันวางยาพิษในหัวใจของมันตลอดเวลา เพื่อทำลายตัวเองโดยไม่มีเจตนาที่ตาม ยาพิษไม่มีเจตนาที่เป็นยาพิษ อันนี้ความเป็นพิษในตัวของเรา ไม่เจตนาที่เป็นพิษ มันวางอยู่ทุกคน ๆ แม้แต่หลวงตาบัวก็ไม่พ้น ถูกวางยาพิษเหมือนกัน แต่เราก็พยายามแก้เต็มเหนี่ยว เราก็บอกพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยกันแก้ทุกคน ๆ ไม่งั้นไม่ได้นะเมืองไทยเราจมจริง ๆ ต้องจริงต้องจังทุกอย่าง อयर่อน ๆ เร่ ๆ เหมือนที่เคยเป็นมา เมืองไทยเรามันเป็นเมืองสนุกผาสุกสบายมาตั้งแต่อ่อนแต่่ออก ตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายาย ไม่เคยทุกข์เคยจนต่อใครนะ อยู่ชัวอยู่น้ำจะจนอะไร ไม่มีอะไรชัวอยู่ในหม้อก็ยังมี เราไม่จน

ที่นี้เวลามันกระทบกระเทือนกับสิ่งภายนอก เพราะโลกนี้มันโลกสับปนคนเลวกันไป กระทบกัน มาประสานกัน ๆ ที่นี้ยาพิษก็เข้ามา ๆ ซิ นั้นละยาพิษให้ดูเอา จะมาดูตั้งแต่ยาพิษที่เขามาวาง ก็มาร่ำลือว่าเขาวางยาพิษจะฆ่าหลวงตาบัว โอ้ย มาฆ่าไม่ฆ่ามันก็จะตายอยู่แล้วหลวงตาบัว มันเซ็นอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเซ็นใบตาย รอแต่เวลาเท่านั้น เราจึงไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ เขามาถามเมื่อวานดูเอาเลย มาถามหาอะไรเรื่องอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ โลกสกปรกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ ความสะอาดหามาแก้กันซี ถ้าว่าเป็นคนมีปัญญาละ อย่ามารูมกันเรื่องราวสกปรกโสम्म ตามไปที่ไหนไปจับมาดม

ยังไ้ ว่าอย่างนี้แล้ว ไ้หนีเลยไม้ให้มายุง แล้วมายุงเรื่องนี้แล้วมันจะกระจายออกไป ดี ไม้ดีคนดีเสียหายไปด้วย กระทบกระเทือนไปด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ะ เราถึงปิดเลย อย่า มายุงนะ คนชั่วก็ชั่วไป ก็บอกตรง ๆ อย่างนี้แหละ แล้วความจริงก็มีอยู่ กฎหมายบ้าน เมืองก็มี ศีลธรรมก็มี ความสัตย์ความจริงก็มี ความจอมปลอมมันก็มี

ความจอมปลอมมันเข้ามาปล้างความจริง แล้วความจริงมียังงี้ก็บอกให้เขาฟัง เมื่อวานนี้ บอกตรง ๆ เลยนี้ธรรมพูดอย่างนี้ บอกตรง ๆ มันก็มีเหตุมีผลหลักเกณฑ์ ของมันอยู่แล้วมายุงกันหาอะไร มางมเงากันทำไม ตัวจริงมีอยู่ทำไมไม่จับเอาตัวจริงนั้น ตัวจริงคืออะไรเราก็ยกออกมาให้ดู เอ้า ผู้มาวางยาพิษมันก็มีตนมีตัวมันมาวางยาพิษ เห็นตนเห็นตัว มีผู้รู้ผู้เห็นเต็มตาด้วยกันทุกคน แล้วบอกกันว่าคนนี้เป็นคนวางยาพิษ ผู้ บอกผิดไปไหนก็บอกตามความจริง มันจะทำลายมนุษย์ทั่วประเทศไทย นับแต่หลวงตา บัวลงไป ในกักนั้นว่างั้นเถอะ นี่มันวางยาพิษ ก็เห็นตัวของมันแล้ว ตำรวจก็อยู่ที่นั่น เขา จับกันที่นั่นแล้ว มีไหมสักชีพยาน ผู้มาวางยาพิษก็เห็นตัวมันอยู่ที่นี่แล้ว นี่ความจริงเอาไป ปฏิบัติชี

ผู้เห็นก็เห็นอยู่แล้ว ความจริงก็ยืนยันกันทั่ว ที่อยู่ในนั้นเห็นกันไปหมด จะไปหา บรรยายคนไหน ๆ มาเป็นผู้เห็นมาเป็นหลักฐานพยาน มันก็พยานด้วยกันเวลานั้น นี่ ความจริงเห็นอยู่ที่นี่ ผู้ที่มาวางยาพิษจับได้คาหนังคาเขานี้ ตำรวจเสียด้วยจับเวลานั้น ตำรวจก็อยู่ที่นั่น แนะ แล้วยาพิษเป็นยังงี้ ยาพิษเป็นความจริงไหมหรือหลอก เอายา พิษนี้ไปพิสูจน์ ทางแพทย์ก็รับรองยืนยันมาว่านี่เป็นยาพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นความจริง ก็มียูนี้ ๑) ผู้มาวางยาพิษก็มีตนมีตัว จับได้คาหนังคาเขา ๒) ผู้เห็นก็เต็มอยู่ในสังคม นั้น คาหนังคาเขาเหมือนกัน แล้วจะค้ำกันได้ที่ไหน ๓) แล้วยาพิษนี้ก็เอาไปพิสูจน์ แล้ว ได้มาแล้ว ๓ ประการนี้เป็นความจริงล้นโลกแล้ว เราจะหาพยานหลักฐานงมเงา เกาหมัดไปที่ไหน เกาหมัดเดียวก็จะเจอหลังหมานะ หลังมามันมีหมัดอยู่ที่นี่ ไปเจอ หมากก็ไปเกาถูกแต่หลังหมาละชีไม่เจอความจริงจะว่าไ้

นี่ละฟังเอาชี ถ้าจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ บ้านเมืองของเรามีชื่อมีแป มีอรรถมี ธรรมภายในใจ มีกฎหมายบ้านเมืองแล้ว เพียงเท่านี้พอแล้ว ไปหาเกาหมาทำไม หมา มันไล่กัดเดานะ อย่ามาเกาหมัดโนวัดป่าบ้านตาดนะ หมาเรามี ๑๓ ตัวเราจะยุหมาฟาด มันหลงทิศไปนะ มาเกาอะไรหมัดหมาต่างหาก หมาไม้ได้ผิดมาเกามันทำไม หมัดมันก็ ไม่ผิดอยู่บนหลังหมานี้มาเกามันทำไม ตรงไหนที่มันผิดทำไมไม่จับ ไ้เข้าไปตรงนั้นชี เพียงเท่านี้มันก็พอแล้วไปหาที่ไหนกัน ปฏิเสธมาก็ร้อยก็หมื่นก็แสนคน คนผิดปฏิเสธ ตัวทำผิดแล้วว้าไม้ได้ทำผิดมีความหมายอะไร มีอำนาจอะไรยิ่งกว่าความจริงวะ ความ

จริงเป็นเครื่องปกครองโลก ความจอมปลอมปกครองโลกไม่ได้นอกจากทำโลกให้เกิดความฉิบหาย

นี่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ ๆ ไม่ได้ทำอะไรก็เห็นกันอยู่นี่นะ นั่นปฏิเสธไม่ปฏิเสธมีความหมายอะไร มันเอาอำนาจเหนือโลกมาจากไหนความปฏิเสธ ทั้ง ๆ ที่ตัวทำแล้วแก้ตัวว่าไม่ได้ทำ มันเอาอำนาจบาตรหลวงเหนือโลกเหนือสงสารมาจากไหน มันก็รู้กันทุกคนนี่นะ แล้วจะหาย่งไปที่ไหนอีก นี่หลักธรรม พี่น้องทั้งหลายฟังเอานะ เราไม่ได้พูดเข้าใครออกใครเราพูดตามหลักความจริง มีเท่านั้นแหละ มายุ่งกันหาอะไร หาเกาหมัดเกาหมา หมาเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมือง ใครไปบ้านระวังหมานะ เขาจะไปหาเกาหมัดตามนั้นนะ เรื่องนั้นเป็นยังไงจริงไหม จะหาพยานอย่างนั้นหาพยานอย่างนี้ หาพยานอะไรตาไม่มีเทรอ เราอยากว่าอย่างนั้นนะ นี่ละตาธรรมว่าอย่างนี้ละ นี่คือน้ำหนัก

เราไม่ได้พูดเป็นความหยาบโหล่นะ นี่คือน้ำหนัก น้ำหนักของธรรม จริงขนาดนี้แล้วจะไม่เอาเป็นตัวอย่างได้เทรอ ว้างั้นความหมายนะ พวกกันจำเอานะ มันก็มีเท่านั้น มันเรื่องราวอะไร หาเกาไปทุกแห่งทุกหนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หลักเกณฑ์ก็มีอยู่แล้ว จะเอาอะไรไปเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เลย มันปลอมทั้งนั้นจะว่าไง ธนบัตรใบนี้เพียงร้อยบาทก็ตาม ธนบัตรเหล่านั้นเป็นธนบัตรปลอมใบละพัน ๆ หมดความหมายทันที นั่นคือความจอมปลอม ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ธนบัตรที่เป็นความจริงร้อยบาทเพียงเท่านั้น นี่คือความจริงธนบัตรร้อยบาทนี้ ความจริงที่จับได้คาหนังคาเขาคาตนคาตัว นี่คือความจริง เอาอะไรมาอ้างวะ ก็เท่านั้นเองพิจารณาซิ

เรื่องโลกสกปรกเป็นอย่างนั้น ผิดเท่าไรไม่ยอมรับว่าตัวผิด ๆ มันเลวยิ่งกว่าหมาพวกนี้แหละ พวกเลวยิ่งกว่าหมา หมาไอ้หมีเรานี้มันไปรังแกเขาไปขู่เขาฟ้อ ๆ พระเอาไม้เรียวไล่หลังมันเปี้ยะ หมอบเลยเทียว เห็นไหมหมาเรานั้นยังรู้จักผิด มันไม่มีการต่อสู้เจ้าของนะ พอมันไปขู่เขาฟ้อ ๆ มันไม่ได้มองดูข้างหลังมันละซี มีแต่ตั้งหน้าขู่เขาฟ้อ ๆ ข้างหลังไม้เรียวไล่เปี้ยะ พอเปี้ยะนี้หมอบทันทีนะมันรู้ผิดนี้ เห็นไหม หมาไอ้หมีนี่ละมันยังรู้ผิด ไอ้คนผิดเป็นพิษต่อโลกนี้เลวยิ่งกว่าหมา เข้าใจไหม นี่ละเอาไปยืนยันซิ ธรรมนะเอามาพูดนี้ เราไม่ได้พูดหาร้ายป้ายสีต่อผู้ใดเราเอาธรรมมาพูด ธรรมไม่เป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่อชาติบ้านเมือง บ้านเมืองทั้งโลกสงสารจมหมดถ้าไม่เอาธรรมของจริงนี้ออกยืนยันกัน พวกกันจำเอานะ

ไปหาเกาอะไรเรื่องความจริงมีอยู่ คนดูก็ไม่ใช้คนตาบอด พวกที่จับกันก็ไม่ใช้คนตาบอด พวกหมอกก็ไม่ใช้คนตาบอด ไอ้ตัวโจรตัวมารที่วางยาพิษก็ไม่ใช้คนตาบอด มันคนตาดีด้วยกันมองเห็นจ้องหน้ากันอยู่นี่ มันผิดไปไหนวะ ฟังเอาซิ พูดไปพูดมาเหนื่อยแล้ว

นี่พอกลับมาแล้วราววันที่ ๑๐-๑๑ ก็ต้องกลับไปกรุงเทพอีกแล้ว คือวันที่ ๑๒ จะมีงานครบรอบ ๓ ปีที่นำพี่น้องชาวไทยเรา จะมีขึ้นที่สวนแสงธรรมวันที่ ๑๒ พอจากวันที่ ๑๒ แล้ว ที่นี้วันที่ ๒๑ แหละ ทางผู้ว่า ก.ท.ม.ก็จดหมายมาแล้วว่านิมนต์ให้ไปเทศน์ที่ ก.ท.ม.เอาที่สนามหลวงเลยว้างั้น เราจึงได้เตือนไปทางโน้น การเทศน์ว่าการสำคัญอยู่ที่เสียงนะ เขาก็รับทราบกันเรียบร้อยแล้ว คือจะเอาจุดศูนย์กลางสนามหลวงเลยเป็นธรรมาสน์ ไม่ให้มันเอียงไปทางไหนที่จะกระทบกระเทือนเสียงมากนะ คือรอดมันรอบด้าน เราเอาธรรมาสน์ตั้งกลางเลยจะไม่กระทบกระเทือนทางไหนมาก ถ้าเอียงทางนี้หนักทางนี้เสียงนะ เราเอาตรงกลางเลย

ที่นี้เจ้าหน้าที่ก็จะพากันระมัดระวังเรื่องรถเรื่องราให้เบาเครื่อง ๆ เวลาเราเทศน์เฉพาอย่างยิ่งสะพานพระปิ่นเกล้าเขาก็จะไปช่วยกำกับดูแลไม่ให้เสียงมันกระทบกระเทือนการเร่งเครื่องขึ้น จะให้เขาผ่อนเบา แล้วก็จะมีเครื่องกันเพื่อจะได้เทศน์ว่าการสงเคราะห์พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ความหมายว่าอย่างนั้น เพราะตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้เทศน์อย่างนั้น แล้วพี่น้องชาวไทยก็ไม่เคยจะได้ฟังกันอย่างนั้น วันนี้เป็นวันสำคัญแห่งชาติไทยของเรา จึงต้องเข้มงวดกวดขัน อะไรที่จะมาเป็นภัยต่องานของเรา นี่จึงได้เตือนกันให้เรียบร้อย ก็มีเท่านั้นละเรื่องราวนะ

นี่เราก็จะช่วยชาติของเรานะนี่ที่ตั้งขึ้นใน ก.ท.ม..ท่ามกลางสนามหลวงนี่เป็นการที่ช่วยชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้สมเกียรติเมืองไทยของเรา อย่าไปทำเหยา ๆ เหยา ๆ เหยา ๆ เหยา ๆ เอาแต่ชื่อเสียง ไม่เกิดประโยชน์อะไรชื่อเสียง เอาเนื้อเอาหนังซีที่มันเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเรา คือความตั้งใจจริงจังกทุกอย่าง ทำอะไรทำด้วยความเสียสละเพื่อชาติไทยของตน นั่นคือความจริงความจ้ง แล้วจะหนุนชาติไทยของเราขึ้น ที่เราไปนี่ก็ไปเพื่อหนุนชาติไทยนั่นเอง อุตสำหรับพยายามรับไป ปกติเหนื่อยมากแล้วไม่อยากเล่นกับอะไรแหละ แต่ก็อุตสำหรับไปเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญเสียด้วย เราถึงได้อุตสำหรับไป

วันนี้ก็คงจะเทศน์เท่านี้ก็เห็นสมควรละ เทศน์พอสมควร เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่พี่น้องชาวไทยทั้งชาติของเรา ใ้รู้จักว่ามีคนดีคนชั่ว อย่าให้สับปนไปด้วยความสกปรกโสम्मทั่วประเทศไทยแล้วจมนได้นะ ต้องให้มีคนดีเป็นหลักเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ คนชั่วเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้แหละ มันมีแต่จะเผาบ้านเผาเมืองคนดีเท่านั้นที่จะรักษาไว้ได้ อันนี้ผู้ว่าฯ ก็มาเยี่ยมธรรมดาหรือมีธุระอะไรต้องการพูด

ผู้ว่าฯ อุดร ไม่มีอะไรพิเศษครับ มากกราบท่าน ไม่ได้มานานแล้วครับ

หลวงตา ก็ดีแล้ว ถ้าลูกศิษย์ไม่มากกราบ ฟาผ่าดินถล่มจะว่าไม่บอกนะ แล้วหัวแตกด้วยกันหมดเลย ถ้าลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่มาหากันไม่มาเยี่ยมกันแล้ว ฟา

ผ่าแตกกระจายเลยเถี่ยวะนะ นี่เพื่อรักษาฟ้าไว้ลูกศิษย์ก็มาหาอาจารย์ อาจารย์ก็พูดขู่ลูกศิษย์เข้าใจไหม ให้ระวังฟ้าให้ดีนะ ไปที่ไรก็ไม่มีเวลาว่างแหละ ไปที่ไหนไม่ว่างตลอดเลย จนกระทั่งวันกลับเลยเถี่ยวะ ไปคราวนี้ก็อีกเหมือนกัน ไปคราวนี้ก็ดูติดกันเลยนะ พอไปถึงวันที่ ๒๒,๒๓ ที่ไหนติดกันเลยติดเรื่อย ๆ คงจะได้ทราบที่ถูกขู่นั้นแหละ มาผูกกระโยงระยางไว้ทำไมมาล่ามโซ่ไว้ทำไม วันนี้นั้นล่ามโซ่ไว้เราเสียเวลาเท่าไรเราว่าจั้น เรามาทำประโยชน์เพื่อโลกนี้นะ คราวนี้เลยติดกันไปเลยจนกระทั่งถึงวันจะกลับ วันจะกลับเราก็กะไว้วันที่ ๒๖ เดือนเมษา วันที่ ๒๖ มาถึงวัด วันที่ ๒๗ พักวันที่ ๒๘ ก็ไปศรีสะเกษ ไปเทศน์ศรีสะเกษในนามผู้ว่าราชการจังหวัด อันนี้เป็นครั้งที่ ๓ สุรินทร์ ๓ ครั้ง อุบล ๒ ครั้ง ศรีสะเกษจะเป็น ๓ ครั้งกับครั้งนี้ละ

สรุปทองคำ ดอลลาร์วันที่ ๑ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๕ บาท ๙ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๑๕ ดอลลาร์ ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงคราวนี้อย่างน้อย ๔ พันกิโล มอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว ๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง ผากไว้คลังหลวง ๑,๐๒๕ กิโล รวมทองคำที่มอบและผากไว้ที่คลังหลวงนั้นเวลานี้ได้ ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากการผากและมอบไว้เวลานี้ ที่เราจะหลอมในครั้งต่อไปจำนวน ๔๐๐ กิโลนั้น เวลานี้ได้แล้ว ๒๙๑ กิโล ๘ บาท ๙๗ สตางค์ พอถึง ๔๐๐ กิโลแล้วก็หลอมที่หนึ่ง ๆ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๓๕๓ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู่อีก ๑,๖๔๖ กิโลครึ่งจะครบจำนวน ๔ พันกิโล กรุณาทราบไว้ตามนี้ พื้นฐาน ๔ พันกิโลนี้ขาดไม่ได้เลยนะ หลวงตาได้ออกขึ้นเวทีประกาศบนเวทีแล้วว่า ทองคำเราที่ช่วยชาติคราวนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๔ พันกิโล กรุณาทราบโดยทั่วกัน ต่อไปนี้จะให้พร...

ที่เราไปกรุงเทพฯ คราวนี้ไปตั้งแต่วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓๐ กลับมาดูเหมือนได้ทองคำ ๓๑ กิโล ดอลลาร์ได้ ๔ หมื่นกว่า ๔ หมื่นเป็นพื้นฐาน ส่วนเงินสดหลุดไม่หลุดมือตลอดจนกระทั่งถึงกลับมาไม่มีอะไรติดตัวมาเงินสด ไปทางไหนก็ช่วยชาติ เงินที่เขาบริจาคนั้นออกช่วยชาติทั้งหมด เรียกว่ามาแบบหลุดลุ่ยมาเลย มาคราวนี้ไม่ได้ติดตัวคราวที่แล้วไม่มีเงินสดติดตัวมาเลย มาติดหนี้ทางนี้ อีก ต้องทางอุดร ทุนเก่าของเราออกใช้หนี้ ขาดทุน กระจ่าเราขาดไป มาคราวนี้กระจ่าเราก็เริ่มขาดอีกแล้วนะ ๒ เที่ยวนี้ กระจ่าขาด

นี่ที่เทศน์นี้ออกอินเทอร์เน็ตทุกวันนะ นี่ จากนี้ก็ไปออกทางวิทยุ สถานีวิทยุดูเหมือน ๘ แห่ง แล้วก็ไปออกกรุงเทพฯ ไม่ทราบก็สถานี สถานีใหญ่ในกรุงเทพฯ ออกอัดอยู่ข้างบน แล้วจากนั้นก็ออกทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าทั่วโลก เวลานี้เลยมีแต่เทศน์ หลวงตาบวละออก อย่างที่เทศน์ตะกั้นก็จะออกนะ เขาอัดอยู่ข้างบน เปิดรับอยู่ข้างบนแล้ว พุดอะไรเข้าหมด สภาวัดป่าบ้านตาดออกสนามนี้ได้ฟังทุกแบบทุกฉบับนะ เอ้า

กำลังเทศน์ไปหมุนตัว ๆ เดี่ยวหามา ไอ้หมีมา ไอ้หยองมาบ้าง เรื่องไอ้หยองขึ้นเวทีด้วย เรื่องไอ้หมีขึ้นเวทีด้วย เขาจะได้ฟังทุกอย่างละ อ้าย สภาหลวงตาบวันนี้พิลึกนะมีทุกอย่าง เดี่ยวไอ้หมีขึ้นมา เดี่ยวไอ้หยองขึ้นมา พวกหมา ๓ ตัว เดี่ยวไอ้ปูกี้ขึ้นมา นั่นกำลังเท่านั้นมันจะขึ้นสนามด้วยนะ นั่น ๆ มาแล้ว เดี่ยวก็ชดกับไอ้หยองแล้วก็เทศน์ต่อไปเรื่อย

อันนี้ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะผู้ว่าฯ เป็นผลดีอันหนึ่งทางเมืองนอกนะนี่ที่ออกอินเทอร์เน็ตนี้ พวกนั้นตื่นเนื้อตื่นตัวกันมากนะคนไทยเราไปอยู่เมืองนอก บางรายเขาพูดถึงขนาดว่า เขาหมดหวังในบุญในกรรมทั้งหลายมรรคผลนิพพานจากพุทธศาสนา ถึงขนาดนี้ละ มีแต่หนังสือมาเปล่า ๆ ตัวจริงไม่มี ทีนี้พอเขาได้ฟังอันนี้ออกไปแล้วเขาก็แสดงตอบรับมาว่า เขามีหวังเขาเกิดชาติใหม่ ก็ออกจากนี้ละ ทางนั้นก็มาเยอะนะ ทางสหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย คนเมืองนอกเราเขาติดตามอินเทอร์เน็ตนั้นมา นี่จึงว่าเป็นประโยชน์มากอยู่นะ วันนี้ไม่มีอะไรนะ จะไปธุระเรา เราก็ไม่อยู่ละช่วยทางโน้นทางนี้ตลอดเลย

วันที่ ๒๑ ฟังว่าเขาจะพยายามถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยให้ได้วางั้นนะเขากำลังติดต่อก็คิดว่าจะได้แหละเพราะเป็นเรื่องของผู้ว่าฯ เสียด้วยนะและเรื่องของชาติเสียด้วย เขาจะมารวมกันแล้วเป็นกำลังไปขอเวลาจากนั้น พอแบ่งเวลามาเพราะงานเครื่องถ่ายทอดของเขาทั่วโลกนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย มีทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงต้องไปขอเอา เขาแบ่งให้เท่าไรก็เอาเท่านั้นละ คือเรื่องนี้มันติดต่อกับทั่วโลกเลยเรื่องนี้ เขาจึงต้องหาเวลาเต็มกำลัง จะได้แต่ละคร้งลำบากมากนะ

ผู้ว่าฯ อุดร คนคงเยอะนะครบวันนั้น

หลวงตา คิดว่าจะเยอะ คนคงเยอะแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เข้มงวดกวดขันถึงเรื่องเสียง ในขณะที่เทศน์อย่าให้อะไรมาทวน เขาก็ทราบหมดแล้วแหละ

ผู้ว่าฯ อุดร ฟ้าหญิงจะเสด็จด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับ

หลวงตา อ้อ เสด็จ คือที่แรกก็ต้องฟ้าหญิงเสด็จมาเวลาเท่านั้น แล้วทรงพิธีเวลาเท่านั้น ๆ เป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งถึง ๖ โมงเย็นเสร็จพิธีพอดี แล้วก็เทศน์โครงการเขาบอกแต่เราลืมบอกเสีย ตั้งแต่ฟ้าหญิงเสด็จมาละเรื่อย ๆ

ผู้ว่าฯ อุดร ท่านนายกฯ ทักษิณก็คงจะไปด้วย

หลวงตา ก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ แล้วจะไปวางั้นนะ เพราะเราจะมอบทองคำที่ฝากไว้แล้วให้นายกฯ ไปเลย ทองคำจำนวนที่ฝากไว้นะ ทั้งทองคำและดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่แหละ เพราะเรามอบให้ทางนั้นติดต่อกันเอง เราคอยแต่ฟังเสียง ชัดซึ้ง

ตรงไหนก็แนะนำกันไปตามเรื่อง ก็มีเท่านั้นแหละ เอาละเลิก หลวงตาก็มีฐานะนะ สามโมง
เป็งพอดีเลย

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd